

วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เจ้าของ

อบต.ห้วยไร่ อำเภอมืองอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

นายอุทัย มีชัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

กองบรรณาธิการ

นางสมร สีตะวัน

นักประชาสัมพันธ์(ลูกจ้างประจำ)

และ พนักงาน อบต.ห้วยไร่ ทุกคน

งานประชาสัมพันธ์



ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อบต.ห้วยไร่ อำเภอมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

www.huayrai.go.th

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๕๕๒-๓๙๑๘

สาธิตจาก... นายก

อากาศภูมิประเทศเราช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ขอฝากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วย เพราะอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายโดยการออกกำลังกาย จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางให้แก่ร่างกายเป็นอย่างดี



เสนียน แพงจ่าย
นายก อบต.ห้วยไร่

ด้วยรักและห่วงใย..

เคล็ดลับพิวสวดยจากปลัด และนำมาฝากในช่วงหน้าร้อนอย่างเข้าสู่หน้าฝนนี้ การล้างหน้าด้วยน้ำเย็น จะช่วยฟื้นฟูผิวไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้ง และยังช่วยให้เย็นสบายอีกด้วย



อุทัย รัชชัย
ปลัด อบต.ห้วยไร่

หัวเราะ...วันละนิดอายุยืนๆ จ้า



จงยิ้มให้กับทุกปัญหาที่เข้ามา
แล้วบ๊อดนบ๊อ ฮ่าสิเป็นบ้าไปเอง

ด้าแก้ว

อบรมจิตอาสาสังคมเคราะห์ ปี ๒๕๖๐

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙:๐๐ น. นายเสนียน แพงจ่าย นายกองคํการบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน สารวัตกรำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ก รมการหมู่บ้าน พนักงานส่วนตำบล ห้วยไร่ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และอาสาสมัครที่สมัครเข้ามาเพื่อมีใจในการรักการบริการสาธารณะ ได้รับเกียรติจากท่าน ไพศาล อาจระพันธ์ นายกพุทธสมาคมจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มาให้ความรู้ คำแนะนำในการอบรมครั้งนี้

**โครงการฝึกอบรม
จิตอาสาสังคมสงเคราะห์ตำบลห้วยไร่
ประจำปีงบประมาณ 2560
3 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ**



ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย

เนื่องจากรั่วที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 15.30 ชม. ได้เกิดลมพายุฝนฟ้าคะนอง ส่งผลกระทบบต่อทรัพย์สินของชาวบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 ได้รับความเสียหายไปหลายหลาย นายเสนียน แพงจ่าย นายกองคํการบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่เยี่ยมและตรวจสอบสภาพความเสียหายเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
และวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายชำนาญ ชื่นตา นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลลงคํการบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้มอบถุงยังชีพ และงบประมาณ ให้การช่วยเหลือเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยธรรมชาติดังกล่าว



ธนาคาร ๓๓๗. ลงพื้นที่ช่วยบริการลงทะเบียนสวัสดิการแห่ง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายเสถียร แผงจ่าย นายกองคํการบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อมบุคลากรกองคํการบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตำบลห้วยไร่ ที่ได้ออกมาให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยไร่ ในการลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ กลุ่มเป้าหมายประชาชน หมู่ที่ 5,6,7,8 และหมู่ที่ 10 ให้ความสนใจและมาใช้บริการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก



บุคคลตัวอย่างด้าน “ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระสมณบัตรคุณูปการคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ใ้วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 คุณพ่อท้าวธรรมโรจน์ อายุ 82 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 5 บ้านภักดีเจริญ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำเภจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประเภท ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ญาติพี่น้องร่วมแสดงความยินดี ถือเป็นบุคคลตัวอย่างในตำบลห้วยไร่ ที่ควรยกย่องและยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติที่เป็คุณประโยชน์ต่อสังคมต่อไป



งานโครงสร้างพื้นฐาน

นางกองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง ได้มอบหมายให้นายช่างโยธา ผู้ช่วยช่างโยธา และคณะกรรมการตรวจงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจงานโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1 (สายข้างโรงเรียนปรีชโรคนิคม) ที่ตำบลเชิงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อตรวจสอบสภาพหน้างานหน้าเสมอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาต่อไป



นางกองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง ได้มอบหมายให้นายช่างโยธา ผู้ช่วยช่างโยธา และคณะกรรมการตรวจงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจงานโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านห้วยไร่ของตาไก่ดี หมู่ที่ 4 (สายข้างทางหลวงวิเศษทอง เกศกุล) ที่ตำบลเชิงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อตรวจสอบสภาพหน้างานหน้าเสมอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาต่อไป



วารสารประชาสัมพันธ์ หน้า ๑

ทำบุญถวายสังฆทาน

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายเสถียร แพงจ่าย นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ฝ่ายปกครอง ผู้บริหารส่วนราชการในเขตตำบลห้วยไร่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และประชาชนตำบลห้วยไร่ ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร สร้างความรัก ความสามัคคีในการทำงานร่วมกันต่อไป



วารสารประชาสัมพันธ์ หน้า ๑

สาระแม่่น ๆ

จุดอ่อน จุดแข็ง ของแต่ละวันเกิด

Cr. ทรูจี

เกิดวันอาทิตย์

จุดอ่อน

เป็นคนทีพูดน้อยกับคนไม่สนิทจนบางครั้งโดนหาว่าทอ้งแต่จริง ๆ แล้วคอนอยู่กับเพื่อนเป็นคนช่างพูดช่างจำมาก เวลารักใครจะรักจนหมดใจแบบหน้ามืดตามัวจึงมักจะมีโดนคนรักหลอกหรือเอาเปรียบอยู่เสมอเป็นที่ปรึกษาปัญหาคนอื่นได้ดีแต่เรื่องตัวเองกลับเอาตัวไม่รอด

จุดแข็ง

นิสัยกล้าได้กล้าเสียค่าเจ็บแถมเจ็บแล้วไม่รู้จักจำอีกด้วย ชอบกลับไปทำซ้ำใหม่แล้วก็เจ็บอีกรวมถึงเรื่องความรักด้วย เวลารักใครจะรักมากรักมากถึงขนาดที่ว่ายอมได้ทุกอย่าง เป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งเรื่องแม่ ๆ ชอบเก็บไว้ในใจไม่มีใครได้รู้หรือทอก

เกิดวันอังคาร

จุดอ่อน

ง่ายแต่หายเร็ว ๆ เวลารักใครก็จะรักมากได้ความรักมากนั่นเอง มันทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเราเป็นคนใจง่า น่ารำคาญ น่ารังเกียจ แต่เวลาเกลียดใครจะเกลียดมาเช่นกัน เป็นคนที่ส่งสารขอความช่วยเหลือคนอื่น จนบางครั้งตัวเองลำบากขงั้น เป็นคนซื่อใจจะแต่ก็ไม่ได้พูดออกมาหรือทอก

จุดแข็ง

เป็นคนที่หัวใจมั่นคงนะหมายความว่าถ้าเลือกใครสักคนมาเป็นแฟนก็จะดูแลให้ความช่วยเหลือเต็มที่ เรื่องนอกใจหายห่วง...เพราะคนเกิดวันนี้เวลารักใครจริงใจแน่นอน เป็นคนซื่อเย็น ชอบสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่น แต่ถ้า...มีเรื่องไม่สบายใจเมื่อไหร่ คนอื่นจะไม่มาทางรู้เลย...เพราะเขาเลือกที่จะเงียบ...

เกิดวันจันทร์

จุดอ่อน

ชอบสร้างกำแพงเหมือนคนทอ้งแต่จริง ๆ แล้วเป็นคนง่ายเวลารักใครจะทุ่มเทให้จนเกินเหตุทำให้อีกฝ่ายมองว่า มันน่าเบื่อ น่ารำคาญ เวลาอกหักจะจมอยู่กับรักเก่า ๆ แบบพวกมีรักฝังใจ ไม่ยอมลืม แต่กับบางเรื่องเป็นคนซื่อลุ่มน้อยเหมือนคนแก่ขงอย่างนั้น

จุดแข็ง

เป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ทุกสถานการณ์ถึงแม้ว่าตัวเองจะทุกข์ก็ตามเก็บความรู้สึกเก่งเวลาโกรธ ไม่ให้หรือน้อยใจจะไม่ค่อยพูดออกมา ชอบอิสระ ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ อยากทำอะไรก็ทำตัวเองไม่ต้องสั่ง เรื่องความรักเป็นคนทีเวลารักใครจะรักแค่คนเดียวคนอื่นมาทำให้หัวทวน ก็ไม่สน

เกิดวันพุธ

จุดอ่อน

เป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายถ้าคนทำอะไรไม่ได้ดีใจ บางครั้งก็โกรธ ก็โมโห บางครั้งทีจุดหงุดหงิดน้อยใจ แต่ทำเป็นขมขื่นยื่นขาไม่พูดอะไรออกมาขงอย่างนั้น เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียแต่ผิดกับการบอกรัก ไม่กล้าแสดงออกขงอายปากแข็งแต่ใจอ่อนแต่ถ้าพูดว่ารักใครก็คือรักคนนั้นจริง ๆ

จุดแข็ง

เป็นคนที่พึ่งพาได้ หัวใจเข้มแข็ง รักคือรักมาก ๆ แต่ถ้าเกลียด...ก็เกลียดมาก ๆ เช่นกัน ไม่วันไว้กับใครง่ายง่าย ไม่ยอมใครง่ายง่าย ไม่รักใครง่ายง่าย แต่ถ้าคนไหนสามารถเอาชนะหัวใจเขาได้แล้ว ก็คนเกิดวันนี้จะยอมทุกอย่างทุ่มเทให้เต็มที่เพื่อให้อีกคนมีความสุขถึงแม้ว่ามันจะแลกมากับความทุกข์ก็ตาม

เกิดวันพฤหัสบดี

จุดอ่อน

จริง ๆ แล้วเป็นคนอารมณ์ดีนะแต่ถ้าร้ายขึ้นมาแล้วก็ตัวใครตัวมัน อารมณ์อ่อนไหวง่ายเปลี่ยนไปมาเหมือนมีไฟไม่ชอบให้ใครมายุ่งชีวิตส่วนตัวเท่าไร ถ้าอยากบอกตัวเองไม่ต้องถามถามเป็นคนลึกลับเพราะรักมากจนลึบเมื่อใจถ้าเกลียดใครต้องเกลียดเข้าไส้เลยนะ โดยเฉพาะคนหลายใจ

จุดแข็ง

ถึงแม้อารมณ์จะอ่อนไหวง่ายแต่จิตใจแน่วแน่มาก ถ้ารักใครสักคนก็พร้อมที่จะอยู่ข้างคนนั้นไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข คอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยอยู่ข้างเวลามีปัญหาเป็นคนทีปากแข็งมากนะชอบบอกคนอื่นว่า ไม่ใช่ไรทั้งทีที่ข้างใน มีแต่เรื่องยอเย้ยเก็บน้ำตาแต่ถ้าวันไหนปล่อยออกมาคือไม่ไหวจริง ๆ

เกิดวันเสาร์

จุดอ่อน

มองภายนอกเหมือนคนหนึ่งนะแต่ถ้าสนิทจริง ๆ จะรู้ว่าคนเกิดวันนี้เป็นคนซื่อเถื่อนตีมาก เป็นคนคิดมากซึ้งกังวลบางครั้งก็เป็นห่วงคนอื่นจนเกินเหตุทำให้กลายเป็นคนน่าเบื่อขงอย่างนั้น เวลาเจ็บ...ชอบจมอยู่กับอดีตรักเก่า ๆ กลับน้ำตาแกงเหมือนเข้มแข็งแต่จริง ๆ แล้วบ่อยครั้งทีแอบไปร้องไห้คนเดียว

จุดแข็ง

เป็นคนที่ตรงไปตรงมาจริงๆจริงเกลียดแรง ถ้าหากมีใครมาทำให้เขาเสียความรู้สึกหรือทำร้ายเขาก่อนก็เตรียมรับบทเรียนได้เลยเห็นเป็นตั้งแต่เห็นตั้งแต่เห็นนานมาแล้วแต่เวลารักก็คือรักจนหมดใจ ทุ่มเทให้สุดตัว ทำดีก็ทำดีกลับแพ้นคนใส่ใจ...แต่เกลียดการโกหกและนอกใจมากที่สุด

เกิดวันศุกร์

จุดอ่อน

ชอบคนอื่นง่ายแต่รักยากแต่ถ้าได้รักแล้วก็รักจนไม่เผื่อใจ ทำให้เวลาทิ้งกันจะเสียใจมาก ๆ เป็นคนทีไม่ชอบคบลึกเท่าไรหรือซุ่มซ่ามนั่นแหละเป็นคนอารมณ์ดีนะชอบทำให้คนอื่นมีความสุข แต่เวลาตัวเองทุกข์นั้นจะให้คนเดียวแถมยังเป็นคนคิดมากอีก

จุดแข็ง

เป็นคนทีเรียนรู้ข้อผิดพลาดได้เก่งมากเวลาเจ็บจะจำ ใจแข็งเวลารัก...คือรักแบบหวังแต่เลยนะ จะคอยช่วยเหลือแฟนทุกอย่าง มีอะไรขอแค่ให้บอกพร้อมจะอยู่เคียงข้างเสมอถ้ามีแฟนแล้วหัวทวนกับคนอื่นยากเพราะคนเกิดวันนี้รักเดียวใจเดียว

